



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

23 มกราคม 2566



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



กัญชา

1. ตู๊กาแพ้กัญชา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ฐานเศรษฐกิจ, แนวหน้า, ผจก., กท.ธุรกิจ, ข่าวสด, กรมประชาสัมพันธ์, ศูนย์ข่าวแอมซีพีค, js100, ch7, thaipbs, news1live, thebangkokinsight, hfocuse, mcot, mono29, เพจชมรมแพทย์ชนบท)

- นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ปัจจุบันมักพบตู๊กาแพ้กัญชา และผู้ขายเครื่องตีมัตโนมัตตีที่มีส่วนผสมของกัญชา ตั้งอยู่ตามห้างสรรพสินค้าหรืออาคารสถานที่ทั่วไป ถือเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ต้องมีการควบคุมกำกับดูแล ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ม.71 จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

2. แบนนำกัญชาผสมอาหาร

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ข่าวสด, ch7, thaipbs) เพจชมรมแพทย์ชนบท, เพจ Dr.Dark,

- นพ.วิพุธ กอจรัฐจิตต์ แพทย์ รพ.ราชวิถี โพสต์เล่าอุทาหรณ์ไปกินอาหารในตลาดแล้วร้านใส่กัญชาโดยไม่แจ้งลูกค้า ระหว่างขับรถมีอาการเบลอ จำเส้นทางไม่ได้ เวียนหัวและคอแห้งมาก ๆ ตื่นน้ำไปเป็นลิตร ตรวจปัสสาวะพบมีกัญชาจริง และได้ปรึกษากับศูนย์พิษวิทยา รพ.รามาฯ ระบุว่ากัญชาทำให้สมองขาดเลือดชั่วคราวและทำให้หลงลืมถึง 4-5 ชม. จากนั้นค่อยๆ ดีขึ้นตามลำดับ เดือนกินสตรีทฟู้ดต้องระวัง ส่วนคนออกนโยบายก็ช่วยออกมาบอกที่ว่าเป็นเพื่อการแพทย์อย่างไร?

สื่อที่นำเสนอ : เพจ Thira Woratanarat

- นพ.ธีระ วรธนารัตน์ โพสต์ว่า ดูการกระจายของร้านขายผลิตภัณฑ์กัญชาใน กทม. ผ่าน google map พบว่ามีกระจายทั่วทุกเขต โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความเป็นเมืองสูง แหล่งท่องเที่ยวบันเทิง ยิงหนาแน่น รวมถึงชานเมืองรอบต่อรอบด้านของ กทม. บางร้านมีทั้งกัญชาและกระท่อม ประเมินขณะนี้ ต่อให้มีกฎหมายทรวาง ก็ยากที่หน่วยงานรัฐจะมีกำลังไปตรวจตราบังคับใช้ได้อย่างทั่วถึงและทันเวลา ประชาชนควรรู้เท่าทันสถานการณ์ภัยคุกคามที่เกิดขึ้นจากนโยบาย และใส่ใจสุขภาพตนเองและครอบครัว



โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประเด็นสำคัญ

1. รมว.สร.สั่งคุมเข้มทัวร์จีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. สยามรัฐ สก๊อปพิเศษ

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้รับทราบแนวนโยบายและขอบเขตการดำเนินการนำร่องตามที่สถานเอกอัครราชทูตจีนเปิดเผยล่าสุด ซึ่งได้แสดงให้เห็นว่าประเทศจีนได้ดำเนินการมาตรการต่าง ๆ อย่างรัดกุม ทั้งนี้ ได้กำชับ ก.สาธารณสุข ก.คมนาคม และก.การท่องเที่ยวฯ ติดตามรายละเอียดของข้อกำหนด และเตรียมการในทุกด้านให้พร้อมสำหรับจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะเพิ่มขึ้น ขณะที่ทางการจีนแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวให้เฝ้าระวังตรวจหาเชื้อก่อนการเดินทาง ใส่ใจกับความปลอดภัยและการป้องกันตนเองในระหว่างการเดินทาง

2. วิจัยพบเสียชีวิตจากปอดอักเสบมีประวัติติดโควิด


สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

- ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา ผอ.กลุ่มวิจัยนวัตกรรมสุขภาพสัตว์และการจัดการ ไบโอมเทค โพสต์ว่า ทีมวิจัยอิตาลี-อังกฤษ พบผู้เสียชีวิตจากปอดอักเสบ 27 ราย มีประวัติติดโควิด 19 แต่ตรวจไม่พบเชื้อด้วยวิธี RT-PCR แต่ไวรัสยังสามารถติดเชื้อและเพิ่มจำนวนได้อยู่ในเซลล์ หรือส่วนของปอดที่การเก็บตัวอย่างไปไม่ถึง ทีมวิจัยเชื่อว่า ไวรัสที่ติดเข้าสู่เซลล์ปอดในผู้ป่วยบางราย อาจสร้างปัญหาในระยะยาวหลังการตรวจเชื้อไวรัสด้วยวิธีมาตรฐานไม่พบ ซึ่งอาจอยู่ในสภาวะ Long COVID ที่พบได้ในผู้ป่วย

3. รายงานสถานการณ์ในประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ สยามรัฐ

- ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานสถานการณ์โรคโควิด 19 รายสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 15 - 21 ม.ค. 2566 พบผู้ป่วยรักษาตัวใน รพ. 627 ราย เฉลี่ย 90 ราย/วัน ผู้เสียชีวิต 44 ราย เฉลี่ย 6 ราย/วัน ยอดป่วยสะสม 2,593 ราย (ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2566) เสียชีวิตสะสม 167 ราย (ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2566) ในขณะที่มีผู้ป่วยปอดอักเสบ 277 ราย ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ 178 ราย

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>4. เตือนใส่หน้ากากในที่แออัด สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ sondhitalk)</p> <p>- นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ หัวหน้าห้องไอซียูเฉพาะทางด้านโรคระบบการหายใจ ผู้ป่วยหนัก และโรคผู้สูงอายุ รพ.วิชัยยุทธ โพสต์แนะนำ ควรสวมใส่หน้ากากอนามัยขณะอยู่ในสถานที่แออัด อากาศถ่ายเทไม่ดี ใช้บริการขนส่งสาธารณะหรือในโรงพยาบาล เมื่อมีไข้ ไอ เจ็บคอ น้ำมูกไหล ให้เว้นระยะห่าง และหมั่นล้างมือ สาเหตุจากเริ่มตรวจพบโรคทางเดินหายใจภายในประเทศเป็นจำนวนมาก หลังจากที่มีการปลดล็อกดาวนไม่จำกัดการเดินทางทั้งในและนอกประเทศ เด็กไปโรงเรียนได้ตามปกติ คนใส่หน้ากากอนามัยน้อยลง เชื้อไวรัสทางเดินหายใจต่าง ๆ เริ่มกลับมาแพร่ระบาดใหม่ในทุกประเทศ</p> <p>5. สถานการณ์ในจีน สื่อนำเสนอ : นสพ. แนวหน้า เว็บไซต์ (แนวหน้า, สยามรัฐ)</p> <p>- จีนมีผู้เสียชีวิตใน รพ. จากการติดเชื้อโควิด 19 เกือบ 13,000 ศพ ช่วง 13-19 มกราคม หลังผ่านพ้นเทศกาลตรุษจีน ขณะนี้ชาวจีนติดเชื้อแล้วมากถึง 80% ผู้เชี่ยวชาญด้านหน่วยงานสุขภาพองค์กษศาคตว่ายอดผู้เสียชีวิตในจีนอาจเกิน 1 ล้านศพ ในปีนี้</p>	
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>สิทธิบัตรทอง สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน,ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, มติชน, ประชาไทย, newtv, ch3plus, thebangkokinsight, hfocus)</p> <p>-นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ปี 2566 เตรียมงบประมาณ 94,566,600 ขึ้น และสารหล่อลื่นสำหรับกลุ่มเป้าหมาย สิทธิบัตรทองที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์จะได้รับงบประมาณครั้งละ 10 ขึ้น/คน/สัปดาห์ ไม่เกิน 52 ครั้ง/คน/ปี เริ่ม 1 ก.พ.เป็นต้นไป รับผิดชอบที่หน่วยบริการประจำ หน่วยบริการปฐมภูมิ หน่วยบริการที่รับส่งต่อ รานยา และคลินิกชุมชนอบอุ่น โดยลงทะเบียนผ่านแอปฯ เป๋าตัง หากไม่มีสมาร์ตโฟนใช้บัตร ปชช. ลงทะเบียนที่หน่วยบริการโดยตรง ส่วนหน่วยบริการฯ ด้าน HIV สนับสนุนตามสิทธิประโยชน์เช่นเดิม รวมถึงให้บริการผ่านตู้จ่ายงบประมาณอัตโนมัติ สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกไปรับบริการที่หน่วยบริการ เบื้องต้นนำร่องติดตั้ง 3 จุดในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี เริ่มวันที่ 14 ก.พ. วันวาเลนไทน์ ก่อนขยายไปทั่วประเทศ ซึ่งมีงบประมาณให้เลือก 4 ขนาดตามความเหมาะสม เพื่อประสิทธิภาพในการป้องกัน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน สกู๊ปพิเศษ</p> <p>-แม้ท.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ระบุว่า สถานพยาบาล หรือรพ.ไม่สามารถเรียกเก็บค่าบริการเพิ่ม หรือเรียกเก็บค่าบริการเกินกว่าที่คกก.กำหนดไว้ (Extra Billing) จากผู้ใช้สิทธิบัตรทอง แต่ในปีงบประมาณ 2561-2565 มีปชช. ร้องเรียนไปยัง สปสช. ถูกเรียกเก็บค่าบริการทั้งหมด 3,329 กรณี เป็นเงิน 35.7 ล้านบาท โดยนพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า คกก.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้จึงผลักดันจนเกิดเป็นแนวทางป้องกันและแก้ไขในแผนปฏิบัติการการตลอด 5 ปี หากพบการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มก่อนที่จะชำระเงิน สามารถโทรสายด่วน สปสช. 1330 หรือไลน์ @nhso และTraffy Fondue ได้ทันที สปสช.จะเจรจากับสถานพยาบาล ส่วนหน่วยบริการหากมีข้อสงสัยหรือไม่แน่ใจขอให้ติดต่อที่ สปสช. โดยใช้หลักถ้าบริการนั้นไม่ได้อยู่ในรายการที่กำหนดไว้ สปสช.จะจ่ายแทนให้กับปชช.ในอัตราที่ตกลงร่วมกับสถานพยาบาล ทั้งนี้ ปชช.ไม่ต้องจ่ายเกินอัตรา 30 บาท/ครั้ง เพราะจ่ายผ่านระบบภาษีมาแล้ว รัฐได้ทำระบบนี้เพื่อให้ สปสช.ดูแล และเป็นหลักประกันทางสุขภาพให้กับปชช.</p>	
<p>"อนุทิน" ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุรถชน สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ผจก., news1live, ch7)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. พบผู้ประสบอุบัติเหตุบนท้องถนน บริเวณปากซอยสาธุประดิษฐ์ 19 ถ.สาธุประดิษฐ์ ระหว่างเดินทางกลับที่พักหลังเสร็จสิ้นพบปะ ปชช. ย่านห้วยขวาง กทม. ผู้บาดเจ็บเป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์นอนอยู่บนถนน ไม่สามารถขยับตัวได้ นายอนุทิน ได้ลงจากรถมาดูแลเหตุการณ์และให้กำลังใจผู้บาดเจ็บพร้อมเร่งประสานให้เจ้าหน้าที่มารับไปโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน ล่าสุดผู้บาดเจ็บได้รับการช่วยเหลือที่โรงพยาบาลแล้ว</p>	
<p>อย.เตือน'ขนมควั่นทะเล'ใส่ไนโตรเจนเหลวอันตราย สื่อนำเสนอ : นสพ. มติชน เว็บไซต์ (มติชน,แนวหน้า, ไทยรัฐ, ผจก., thansettakij, thailandplus, thebangkokinsight, tnn, inn, ch7)</p> <p>- นพ.วิฑิต สฤทธิชัยกุล รองเลขาธิการ อย. เตือนให้หลีกเลี่ยงการกิน ส้มผัส หรือ สูดดมไนโตรเจนเหลวโดยตรง จากกรณีรัฐบาลอินโดนีเซียเตือนภัยพบเด็กป่วยหลังกินขนมผสมไนโตรเจนเหลว โดยทำตามคลิปที่มีการกินขนมพร้อมพ่นควันสีขาวออกมาจากปาก เพราะจะทำให้ผิวหนังหรือเนื้อเยื่อถูกทำลายจากความเย็นจัด หรือหากสูดดมโดยตรงอาจทำให้หมดสติได้ การกินอาหารประเภทนี้ ต้องรอให้ควันของไนโตรเจนเหลวระเหยออกไปให้หมดก่อนจึงจะกินได้ หากผู้บริโภคไม่แน่ใจในคุณภาพ หรือความปลอดภัยของอาหาร หรือไม่ได้รับความปลอดภัยจากการบริโภค ร้องเรียนมาได้ที่สายด่วน อย. 1556 Line @FDAThai, Facebook FDAThai หรือสสจ. ทั่วประเทศ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ตรวจสอบเลข อย.ผ่านไลน์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, มติชน, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, เดลินิวส์, แนวหน้า, ประชาชาติธุรกิจ, plewseengern, opt-news, thaigov, tnn, inn, ch7)</p> <p>- น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย อย. ได้พัฒนาระบบการตรวจเลข อย. ผ่านทาง LINE@FDATHAI โดยเข้าไปที่หน้าแชต กดเมนูตรวจสอบเลขผลิตภัณฑ์ แล้วพิมพ์เลข อย.ของผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ เมื่อระบบตรวจพบเลข อย. จะแสดงสถานะของผลิตภัณฑ์ หากไม่พบระบบจะแจ้งเตือนพร้อมคำแนะนำเบื้องต้น จึงขอชวนประชาชนตรวจสอบเลข อย. ก่อนตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ อย่าได้หลงเชื่อสินค้าที่อ้างสรรพคุณครอบจักรวาล อาทิ ช่วยลดน้ำหนัก กระชับสัดส่วน</p>	
<p>เลี่ยงออกกำลังกายกลางแจ้ง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน คอลัมน์ : ส่งโรครักษาสุขภาพ</p> <p>-นพ.สุรธรรมชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย ให้ข้อมูลว่า ประชาชนที่นิยมออกกำลังกายกลางแจ้งควรหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายในช่วงที่มีฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน เนื่องจากการออกกำลังกายจะทำให้อัตราการหายใจมากขึ้น โอกาสที่ฝุ่น PM2.5 จะแพร่กระจายเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ ถุงลมปอด ซึมผ่านกระแสเลือด และไปยังอวัยวะต่างๆ มีมากขึ้น และที่สำคัญ ห้ามสวมหน้ากากทุกชนิดขณะออกกำลังกาย เพราะจะทำให้ต้องหายใจแรงและเร็วขึ้นจนส่งผลให้ระบบหัวใจและหลอดเลือดทำงานหนักมากขึ้น และอาจเป็นอันตรายได้ ประชาชนควรติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศก่อนตัดสินใจไปออกกำลังกาย และปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด</p>	-